

Lời giải cho bài toán quá tải ở bậc học mầm non

(tiếp theo và hết)

Kỳ 3: Cùng vào cuộc, tăng quản lý

Số lượng các trường, nhóm, lớp mầm non ngoài công lập tăng nhanh khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự vào cuộc của ngành Giáo dục và các địa phương trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiều nhóm, lớp độc lập tư thục đã hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hết năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 56 nhóm, lớp độc lập tư thục đủ điều kiện được cấp phép hoạt động. Hiện nay, tại các huyện, thành phố vẫn còn tồn tại một số nhóm, lớp đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép. Theo quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, việc quản lý các nhóm, lớp độc lập tư thục thuộc trách nhiệm UBND xã, phường, thị trấn. Ông Trần Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Xuyên cho biết: Để quản lý tốt các cơ sở trông giữ trẻ tư thục, ngay từ cuối năm 2017, UBND phường đã thành lập tổ kiểm tra về điều kiện nuôi dạy trẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với các hộ dân chống bạo hành, ngược đãi, xâm hại trẻ. Bên cạnh đó, hướng dẫn các thủ tục cấp phép hoạt động cho các nhóm trẻ gia đình có từ 7 trẻ trở lên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện các giải pháp, về cơ bản, các cơ sở và hộ dân bảo đảm tốt việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, không có tình trạng bạo hành, ngược đãi, xâm hại trẻ. Chị Hoàng Thị Thủy, tổ 39, phường Bồ Xuyên chia sẻ: Hai vợ chồng tôi làm tại một công ty ở khu công nghiệp Nguyễn Đức



Giờ chào cờ của các cháu Trường Mầm non Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Cảnh, nhiều hôm đi sớm về muộn trong khi con nhà tôi mới hơn 1 tuổi nên tôi đã chọn gửi cháu ở một lớp trông trẻ trên địa bàn phường. Qua 3 tháng gửi tại đây, tôi thấy khá yên tâm bởi sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của cơ sở. Tôi dự định gửi cháu ở đây đến 3 tuổi rồi xin cho con học ở Trường Mầm non Bồ Xuyên.

Không chỉ ở phường Bồ Xuyên, qua ghi nhận tại một số địa phương tập trung nhiều nhóm trẻ cho thấy những địa phương thực hiện tốt việc quản lý các nhóm, lớp độc lập tư thục là những địa phương luôn thực hiện thường xuyên việc điều tra, nắm bắt thông tin hoạt động của các nhóm, lớp tư thục. Việc quản lý hiệu quả các nhóm, lớp tư thục của chính quyền địa phương cũng giúp phụ huynh yên tâm khi gửi trẻ.

Đối với những nhóm trẻ đang gặp khó khăn về mở rộng diện tích để thành lập trường mầm non cũng đang được các

địa phương và ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Phong (Vũ Thư) - nơi nhóm Mầm non Hoa Anh Đào đang hoạt động chia sẻ: Mặc dù trong nhiều năm qua xã chưa nhận được bất kỳ phản ánh tiêu cực nào về nhóm mầm non này nhưng để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân và sự phát triển công tác giáo dục của xã, xã cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất quy hoạch một diện tích đất phù hợp cho nhóm Mầm non Hoa Anh Đào và cũng yêu cầu chủ nhóm này phải chuẩn bị kinh phí, sẵn sàng chuyển đổi khi hoàn thiện hồ sơ. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Trường, qua các lần kiểm tra cho thấy giáo viên của nhóm Mầm non Hoa Anh Đào có trình độ đạt từ trung cấp trở lên, mỗi phòng học được bố trí 2 giáo viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bếp ăn cơ bản đáp ứng với số lượng học sinh. Chị Đồng Thị Hoài Thu, quản lý

nhóm Mầm non Hoa Anh Đào chia sẻ: Hàng năm, chúng tôi vẫn tự tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên qua các tài liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và của các trường đại học sư phạm. Bên cạnh đó, nhóm cũng thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên vì vậy hầu hết giáo viên tại đây đều gắn bó lâu dài. Vừa qua, chúng tôi đã làm đơn đề nghị xã và huyện cho thành lập trường mầm non song do diện tích hiện nay chưa đáp ứng nên trong thời gian tới bên cạnh nhiệm vụ chuyển môn chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đổi môi trường học tập trong thời gian ngắn nhất.

Ông Hoàng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất hoạt động của các cơ sở mầm non, đặc biệt là nhóm, lớp độc lập tư thục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có biểu hiện, hành vi không chuẩn mực đối với trẻ em. Đồng thời, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố lập luận tâm hơn khi gửi trẻ ở các nơi này. Bên cạnh đó, sẽ triệu tập giáo viên của các nhóm, lớp độc lập tư thục tham gia các buổi tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cô nuôi. Đối với những nhóm, lớp chưa có giấy phép hoặc đã đủ điều kiện thành lập trường mầm non, Sở cũng sẽ có những hướng dẫn cụ thể để các nhóm này hoàn tất thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động và thành lập theo đúng quy định của pháp luật để đi vào hoạt động ổn định, hợp pháp, góp phần vào sự phát triển của ngành học mầm non.

Có thể khẳng định, việc mở các nhóm, lớp độc lập tư thục cũng như đầu tư xây dựng các trường mầm non tư thục là điều rất được khuyến khích theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của tỉnh hiện nay. Tuy nhiên, để bảo đảm một môi trường giáo dục an toàn cho trẻ thì tất cả các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. Công tác quản lý các nhóm, lớp này cũng cần có sự chung tay vào cuộc của các ngành, địa phương, đặc biệt là sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Để làm tốt công tác cải cách tư pháp, ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành 4 văn bản triển khai những nhiệm vụ cụ thể tới các ban, ngành, đoàn thể. Các cơ quan nội chính đã chủ động triển khai công tác trọng tâm, từng bước đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, quan tâm công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Các cơ quan tư pháp hai cấp của tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên. Việc thực hiện xét xử theo mô hình tranh tụng có hiệu quả. Công tác hòa giải, đối thoại trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, hành chính được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận trên 400 tin báo, tố giác tội phạm, điều tra khám phá 500 vụ, việc, qua đó đã triệt xóa 30 ổ nhóm tội phạm hình sự, 9 đường dây, 28 điểm phức tạp về ma túy. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thụ lý kiểm sát điều tra 672 vụ, 1.187 bị can, đã truy tố 440 vụ, 811 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm 483 vụ, phúc thẩm 27 vụ. Thông qua công tác xét xử, viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 1 quyết định kháng nghị phúc thẩm đề nghị xét xử nghiêm minh đúng pháp luật vụ án; 7 kiến nghị yêu cầu tòa án khắc phục các vi phạm; 119 kiến nghị yêu cầu các cơ quan chấn chỉnh khắc phục

Đẩy mạnh cải cách tư pháp

các vi phạm trên nhiều lĩnh vực. Tòa án dân sự hai cấp đã giải quyết 1.847 vụ, việc, trong đó đã tăng cường công tác đối mới nâng cao chất lượng tranh tụng. Các phiên tòa diễn ra dân chủ, đúng trình tự tố tụng, bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 7 tháng đầu năm 2019, tòa án đã phối hợp với viện kiểm sát đưa ra xét xử lưu động nhiều vụ án hình sự, ma túy, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông nhằm mục đích răn đe, giáo dục và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; tổ chức 94 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng cho thẩm phán và kiểm sát viên. Do làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử thời gian qua đã không để xảy ra án oan, sai, lọt người, lọt tội, không xử oan người vô tội. Từ đầu năm 2019 đến nay, tòa án nhân dân cấp trọng tỉnh đã ra quyết định thi hành án hình sự với 704 bị án (trong đó đã thi hành 625 bị án) việc ra quyết định thi hành án hình sự luôn bảo đảm kịp thời đúng quy định. Trong giải quyết các vụ việc phức tạp, các ngành công an, kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự thường xuyên duy trì chế độ giao ban, xem xét đánh giá từng vụ việc để có phương án giải quyết dứt điểm.

Cùng với làm tốt công tác chuyên môn, các cơ quan tư pháp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là giải quyết các khiếu kiện hành chính liên quan đến đất đai, dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an

toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các hoạt động giám sát, chất vấn của cơ quan dân cử; giám sát, phân biệt xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tư pháp được tăng cường; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp ngày càng được mở rộng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tư pháp được quan tâm đầu tư, hỗ trợ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy các ngành tư pháp, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng ngành. Công an tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác điều tra, chất lượng đội ngũ điều tra viên và cán bộ điều tra; hàng năm đều ban hành nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác cải cách tư pháp.

Để nâng cao chất lượng cải cách tư pháp, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 49 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch, chương trình công tác sát với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

NGUYỄN TÙNG



Các cháu nhóm Mầm non Hoa Anh Đào (xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) trong giờ học.



Phiên tòa sơ thẩm hồ sơ vụ án.

Ảnh khai thác internet

Ân nhân của nhiều nạn nhân chất độc da cam

Mặc dù không phải là nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin nhưng Lương y Nguyễn Văn Thiệu ở xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) được người dân kính trọng, yêu mến gọi bằng cái tên "Ông Thiệu da cam" bởi ông đã dành tâm huyết hơn nửa cuộc đời mình để chữa trị cho các nạn nhân CĐDC/Đioxin. Việc làm của ông không chỉ xuất phát từ tấm lòng nhân ái đơn thuần mà đó còn là sự tri ân Tổ quốc, những người có công với cách mạng.

Guồng mặt phúc hậu với nụ cười hiền, đó là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Lương y Nguyễn Văn Thiệu. Câu chuyện ông kể bắt đầu bằng những kỷ niệm từ thời còn là một cậu bé 12, 13 tuổi theo bố và ông nội đi lấy lá thuốc và học cách bài chế những bài thuốc đông y gia truyền. Chính từ những lần như thế khiến ông đam mê và quyết định kế nghiệp nghề truyền thống của gia đình. Ông tự nhủ, làm nghề không chỉ bằng kinh nghiệm mà còn phải có kiến thức và "lương y phải như tử mẫu". Do đó, năm 1979, Lương y Nguyễn Văn Thiệu quyết định theo học khoa y học cổ truyền của Trường Trung cấp Y Hải Dương. Tốt nghiệp loại ưu

nhưng ông không chọn công việc ở một cơ quan nhà nước mà lại lập nghiệp ngay tại nơi "chôn nhau cắt rốn". Qua những lần khám bệnh, chứng kiến nhiều cảnh đời nhà nghèo mà bệnh trọng, đặc biệt là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm CĐDC/Đioxin nên từ năm 2007 ông quyết định dành riêng một buổi sáng thứ bảy chỉ để khám chữa bệnh miễn phí cho nạn nhân CĐDC/

Đioxin trong huyện Quỳnh Phụ. Gia đình chị Đỗ Thị Thủy, xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả bố, mẹ, em gái và em trai chị đều là nạn nhân CĐDC/Đioxin. Người em gái năm nay đã 41 tuổi mà suốt ngày lu ngợ, hết ngồi rồi lại nằm một chỗ, không thể chủ động trong sinh hoạt. Năm 2016, cả bố và mẹ chị lần lượt qua đời. Sau đó 1 năm, em trai chị cũng không qua khỏi

bởi sức khỏe yếu do ảnh hưởng của CĐDC/Đioxin. Bản thân chị Thủy dù đã đi xây dựng gia đình nhưng cũng không có điều kiện để lo cho người em gái. Thấy hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Lương y Nguyễn Văn Thiệu đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho em gái chị Thủy mỗi tháng 400.000 đồng.

Đây chỉ là một trong hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam/Đioxin được ông trợ giúp trong suốt 12 năm qua. Sáng thứ bảy hàng tuần đã trở thành những buổi sáng rất đặc biệt của những người bệnh đặc biệt trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Nhiều nạn nhân CĐDC/Đioxin được ông Thiệu chữa trị đã trở nên khỏe mạnh, vươn lên phát triển kinh tế, tự tin hòa nhập cộng đồng như ông Nguyễn Hữu Niệp (xã Quỳnh Hải), ông Nguyễn Trọng Kiên (xã An Vinh)... Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân từ các huyện, thành phố trong tỉnh và tỉnh ngoài tìm đến với phòng khám của ông ngày một đông. Chính vì thế, chỉ từ những ngày thứ hai trong tháng, còn lại ngày nào ông cũng đều kín lịch, bận rộn thăm khám cho các bệnh nhân. Ngoài ra, vào buổi chiều ngày 25 hàng tháng, các đối tượng sau khi kết thúc



"Ông Thiệu da cam" với những thang thuốc đông y gia truyền.



Dù sản xuất với quy mô công nghiệp nhưng sản phẩm của Công ty Cổ phần Đông nam dược Nguyễn Thiệu vẫn tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc của y học cổ truyền.

đợt tẩy độc tại Trung tâm Tẩy độc (Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh) đều đến phòng khám của ông để được cấp thuốc, giúp bồi bổ sức khỏe. Mỗi ngày, ông nhận thăm khám cho 15 bệnh nhân đến từ các huyện trong và ngoài tỉnh theo lịch hẹn. Ông đón người bệnh như đón người thân, lúc nào cũng ân cần, chu đáo. 12 năm qua, ông nhận bảo trợ cho Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Quỳnh Phụ, thăm khám cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, tặng hàng vạn thang thuốc với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo ông Thiệu, người làm nghề đông y cần phải khám bệnh theo "tứ chẩn độn y"

gồm: vọng, văn, vấn, thiết, có nghĩa là nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch. Vì bệnh tật nhiều lúc diễn biến khác thường, việc chẩn bệnh cần phải tỉ mỉ, thận trọng. Do đó, phải áp dụng triệt để cả bốn phương pháp trên thì ít khi nhầm lẫn, bỏ sót các loại bệnh. Để bảo đảm chất lượng thuốc và phục vụ nhu cầu của người dân, năm 2017, Lương y Nguyễn Văn Thiệu đã thành lập Công ty Cổ phần Đông nam dược Nguyễn Thiệu, trong đó tập trung phát triển lĩnh vực sản xuất đông nam dược và thực phẩm chức năng. Ông đã đầu tư máy móc với thiết kế dây chuyền hiện đại khép kín, đạt tiêu chuẩn GMP, bảo đảm vệ

sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Dù sản xuất với quy mô công nghiệp nhưng sản phẩm của Công ty Cổ phần Đông nam dược Nguyễn Thiệu vẫn tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc của y học cổ truyền, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.

86 tuổi đời, 72 năm làm nghề đông y gia truyền, ông Nguyễn Văn Thiệu luôn đặt cái tâm của người thầy thuốc lên hàng đầu. Ông cho biết: Tôi luôn mong muốn các con, các cháu mình phát huy được truyền thống của gia đình và rèn dạy con cháu rằng, dù làm bất cứ nghề gì cũng phải giữ tâm sáng. Còn sức khỏe ngày nào thì sẽ còn phục vụ nhân dân, đặc biệt là những nạn nhân CĐDC/Đioxin.

Bằng những việc làm nhân đạo, lương y Nguyễn Văn Thiệu được nhiều người dân tin yêu, ngưỡng mộ, được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2014, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích hỗ trợ nạn nhân CĐDC/Đioxin, Bộ Y tế tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông vì đã có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền. Ngoài ra ông còn được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương vì nạn nhân CĐDC/Đioxin.

THU HOÀI